

Số: 38 /BC-HĐND

Tp. Tây Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND Thành phố có nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế 6 tháng đầu năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày  
20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy Ban  
Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường  
trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;

Thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của  
Thường trực HĐND Thành phố về phân công thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp  
thứ 9 HĐND thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2022,

Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc họp thẩm tra, Ban Pháp chế Hội đồng  
nhân dân Thành phố báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố  
thuộc lĩnh vực pháp chế, cụ thể như sau:

#### **1. Đối với báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả phòng,  
chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023  
của Ủy ban nhân dân Thành phố. Các cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND các  
phường, xã phát huy vai trò của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng,  
tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về Luật  
phòng, chống tham nhũng và phát huy vai trò của nhân dân trong việc kiểm tra,  
giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong việc phát hiện, tố giác các  
hành vi tham nhũng; Tích cực triển khai tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống  
lãng phí trên địa bàn và có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của  
người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, thực hiện tốt việc công  
khai minh bạch, các chế độ định mức, tiêu chuẩn; tăng cường công tác kiểm soát,  
thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Kết quả, UBND  
phường, xã phối hợp các đoàn thể phường, xã tổ chức tuyên truyền trong nhân  
dân thông qua các cuộc họp, hội nghị và sinh hoạt tổ dân cư tự quản được 10  
cuộc với 332 lượt người dự và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh Thành  
phố được 59 tin 11 bài với thời lượng 519 phút.

Qua triển khai tuyên truyền nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, công chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng được nâng lên, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Kết quả trong kỳ, qua công tác Thanh tra của Thanh tra Thành phố phát hiện sai phạm về chế độ, định mức phát hiện sai phạm về chế độ, định mức 01 vụ 03 người kiến nghị thu hồi số tiền 6.096.824 đồng.

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Hưởng ứng thực hiện chương trình tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng dầu của Chính phủ; đối với các cơ quan: khi hết giờ làm việc, các phòng phải tắt đèn, tắt nguồn điện, bảo toàn các thiết bị máy vi tính với số tiền 298 triệu đồng đạt 45% so với kế hoạch. Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2023 theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ số tiền là 10 tỷ 285 triệu đồng đạt 114% so với cùng kỳ năm trước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc từ đấu thầu và chỉ định thầu là: 3,2 tỷ đồng đạt 145% so với cùng kỳ năm trước.

Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua thẩm tra Ban kiến nghị UBND thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Bộ tiêu chí đánh giá phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh; quán triệt, thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu quả, đúng quy định. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo hướng tiếp tục “học tập” và chuyển mạnh “làm theo”; phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Kịp thời phát hiện biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Làm rõ số liệu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm.

## **2. Đối với báo cáo công tác tiếp công dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của UBND thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố. UBND Thành phố có thành lập Ban Tiếp công dân, có trụ sở riêng; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân làm trưởng ban tiếp công dân và bố trí 01 chuyên

viên Văn phòng làm nhiệm vụ chuyên trách tiếp công dân, có xây dựng nội quy, quy chế, lịch tiếp dân được niêm yết tại nơi tiếp công dân, có quy định chế độ trực tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được duy trì và thực hiện; gắn việc tiếp dân với xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo quan tâm. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo tương đối đảm bảo.

Trong 6 tháng đầu năm UBND thành phố, phường, xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức và nhân dân được 33 cuộc với 458 lượt người tham dự, nhận và cấp phát 1.500 tài liệu hỏi đáp Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho phường, xã. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố đã tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo được 72 tin, bài, với thời lượng 432 phút, Tài liệu hỏi đáp Luật Tố cáo năm 2018 với thời lượng 48 phút.

Ban Tiếp công dân các cơ quan, phường, xã và Thành phố tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất được 127 lượt, tiếp được 127 người dân. Tổng số đơn, vụ, việc qua tiếp công dân 37 đơn, 37 vụ việc (có 03 đơn phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết). Tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ 37 đơn (đơn tồn đầu kỳ 03 đơn: 02 đơn khiếu nại và 01 đơn kiến nghị, phản ánh; đơn phát sinh trong kỳ 34 đơn: 28 đơn khiếu nại và 06 đơn kiến nghị, phản ánh), Kết quả đã giải quyết 02 đơn khiếu nại và trả lời 05 đơn kiến nghị, phản ánh, Tồn 30 đơn đang xem xét giải quyết (28 đơn khiếu nại; 02 đơn, kiến nghị, phản ánh).

Nhìn chung, công tác tiếp dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân luôn được Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm lãnh đạo, được giải quyết kịp thời đúng thời gian quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tuy nhiên vẫn còn 30 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại chưa được giải quyết. Ban Pháp chế kiến nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện, nâng cao hơn nữa vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tiếp dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCTP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 14/4/2022 của UBND Thành phố về việc Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với việc thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 – 2025”.

### **3. Đối với báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2023.**

Ban pháp chế thống nhất với kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thực hiện 6 tháng đầu năm 2023. Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất 127 lượt với 127 người dân. Số đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trong kỳ 37 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền

03 đơn. Tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ 37 đơn (đơn tồn đầu kỳ 03 đơn: 02 đơn khiếu nại và 01 đơn kiến nghị, phản ánh; đơn phát sinh trong kỳ 34 đơn: 28 đơn khiếu nại và 06 đơn kiến nghị, phản ánh). Kết quả đã giải quyết 02 đơn khiếu nại và trả lời 05 đơn phản ánh, kiến nghị, Tồn 30 đơn đang xem xét giải quyết.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, bằng hình thức phù hợp, nội dung tuyên truyền thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp 151 cuộc với 4.959 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh 3.877 phút. Tổ chức đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kết quả 10/10 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác hòa giải: tiếp nhận 12 vụ, đưa ra hòa giải 12 vụ và đã hòa giải thành 12/12 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Công tác cải cách hành chính, tổ chức thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phân bổ, quản lý biên chế, tinh giản biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Rà soát lập danh sách 382 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 2023 do thành phố tổ chức theo kế hoạch năm 2023.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 1.666 hồ sơ, đã giải quyết 1.634 hồ sơ trong đó có 1.512 hồ sơ trước hạn; 108 hồ sơ đúng hạn; 14 hồ sơ trễ hạn<sup>1</sup>. Còn 32 hồ sơ chưa giải quyết; trong đó, có 31 hồ sơ trong hạn; 01 hồ sơ quá hạn<sup>2</sup>. Có 1.433 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua cổng Dịch vụ công; 233 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp<sup>3</sup>. Trả kết quả điện tử được 1.298 hồ sơ; và 1.480 hồ sơ được đồng bộ lên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Về Quốc phòng – An ninh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023, giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp thành phố và phường, xã; đón tiễn 194 đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thời điểm ngày 01/4/2023 đến các phường, xã chặt chẽ đúng theo hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho thanh niên, học sinh tham gia dự tuyển vào các Học viện, Nhà trường trong quân đội. Giao chỉ tiêu động viên huấn luyện năm 2023.

Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố chấp hành tốt việc sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định gắn với phương châm “sống tốt

<sup>1</sup> Trong 14 hồ sơ trễ hạn có 13 hồ sơ thuộc lĩnh vực ngành xây dựng trễ hạn do khâu thụ lý; 01 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên và môi trường trễ hạn do trả chậm.

<sup>2</sup> Hồ sơ chưa giải quyết quá hạn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

<sup>3</sup> Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

đời, đẹp đạo”, nhất là dịp tết Nguyên đán năm 2023 đồng bào có đạo tổ chức đón tết vui tươi, an lành, tiết kiệm.

Thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng - địa phương. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với Đề án 06, 100% cán bộ, công chức, viên chức làm căn cước công dân, định danh điện tử và tạo tài khoản dịch vụ công. Kết quả đã cấp CCCD đầu năm 2023 đến nay đã cấp: 6.863 CCCD gắn chip, đăng ký 4.780 tài khoản dịch vụ công, 37.790 tài khoản định danh điện tử. Lập mô hình điểm “100% khách sạn trên địa bàn thành phố Tây Ninh thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt”. Lũy kế đến 11/6/2023 công tác cấp CCCD gắn chip điện tử và định danh điện tử trên địa bàn Thành Phố 127.997/128.670 thẻ CCCD gắn chip, đạt 99,48%. Đăng ký tài khoản định danh điện tử: 56.121/111.534 trường hợp, đạt 50,32%.

Ban pháp chế thống nhất với kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023. Tiếp tục thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, khen thưởng các phong trào của thành phố Tây Ninh. Triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có hiệu lực trong năm 2023. Thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác bồi thường của Nhà nước.

#### **4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố**

Ban Pháp chế thống nhất Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của UBND thành phố. UBND thành phố Tây Ninh đã ban hành: (1) Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; (2) Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2023. Kết quả thực hiện như sau:

Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 5.839,545 tỷ đồng, đạt 42,78% so KH, tăng 2,016% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất Công nghiệp, xây dựng (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện: 3.938,194 tỷ đồng, đạt 42,35% so KH, bằng 99,16% so CK.

Giá trị sản xuất Thương mại, khách sạn, nhà hàng (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện: 1.526,177 tỷ đồng, đạt 44,11% so KH, tăng 10,40% so CK.

Giá trị sản xuất Thương mại, khách sạn, nhà hàng (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện: 1.526,177 tỷ đồng, đạt 44,11% so KH, tăng 10,40% so CK.

Giá trị sản xuất Nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện: 375,174 tỷ đồng, đạt 42,08% so KH, tăng 1,5% so CK.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực: trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, có xây dựng kế hoạch về thời gian tổ chức thực hiện, kịp thời đề xuất và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án. Tổng số dự án chuyển tiếp và dự án mới đang thực hiện là 14 dự án, với tổng diện tích 45,95 ha, tổng số hộ dân thuộc các dự án là

1.004 hộ và 09 tổ chức. Số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả: 11.206.035.678 đồng.

Ban Pháp chế kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sử dụng, quản lý, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục quan tâm khen thưởng kịp thời các phong trào thi đua của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; giải quyết kịp thời các đề nghị về chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng quy định.

**5. Đối với báo cáo việc thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND TPTN khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 có nội dung liên quan lĩnh vực pháp chế.**

Ban Pháp chế thống nhất với nội dung báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động, tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xem xét giải quyết và thực hiện với các nội dung về việc giải quyết, hỗ trợ cho các hộ dân ở khu vực vườn ươm; Công tác quản lý và sử dụng nhà, đất thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Tuy nhiên nội dung còn xin ý kiến, chủ trương của tỉnh. Ban Pháp chế kiến nghị UBND Thành phố tiếp tục phân công lãnh đạo phòng ban chuyên môn tiếp tục theo dõi sau khi có chủ trương của tỉnh, kịp thời triển khai thực hiện kết quả giải quyết, phương án hỗ trợ cho các hộ dân để chấm dứt khiếu nại, ổn định cuộc sống cho các hộ dân..

**6. Đối với báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.**

Ban Pháp chế thống nhất với nội dung trả lời 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời trả lời, phân công cơ quan chuyên môn khảo sát hệ thống đường dẫn nước từ đầu đường vào hẻm đảm bảo công suất cho người dân sử dụng ở hẻm 15, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 4 Phường 3 đã ổn định; khảo sát vị trí lắp hệ thống đèn chiếu sáng tại trụ điện số 65, hẻm 27 đường Trần Văn Trà dự kiến cuối tháng 6/2023.

Ban Pháp chế thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao trong việc xem xét giải quyết, trả lời và thực hiện trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

**7. Đối với các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND TPTN khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Ban Pháp chế phối hợp Ban Kinh tế-Xã hội thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thống nhất đề nghị bổ sung căn cứ của dự thảo Nghị quyết, tài liệu trình tại kỳ họp. Đảm bảo theo luật ban hành văn bản với các dự thảo Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Kính trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Ban Pháp chế HĐND Tỉnh;
- TT.HĐND Thành phố;
- Thành viên BPC HĐND thành phố;
- Lưu VP HĐND&UBND thành phố.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Võ Thị Thu Hồng**